

TỈNH ỦY LAI CHÂU

*

Số 294-CV/TU

Tiếp tục tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lai Châu, ngày 21 tháng 7 năm 2021

- Kính gửi:*
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh,
 - Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
 - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
 - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thời gian vừa qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần thứ tư có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay với diễn biến rất phức tạp, khó lường ở khá nhiều địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, đời sống, sức khỏe của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ ngày 27/4 đến nay cả nước ghi nhận 67.473 ca bệnh; trên địa bàn tỉnh đã phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên khi đang trong thời gian cách ly tập trung tại huyện Than Uyên và có 03 ca tái dương tính là các công dân trở về từ tỉnh Bắc Giang, qua điều tra, xác minh, truy vết đã phát hiện hàng chục F1, hàng trăm F2 có liên quan đến các ca bệnh này. Thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Để thực hiện hiệu quả, chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không lo sợ, lúng túng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, kiên quyết khi dịch xảy ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân về diễn biến phức tạp, sự nguy hiểm khó lường của dịch Covid-19, chủ động thực hiện các

biện pháp phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân địa phương không nên đến các địa bàn đang có dịch, trường hợp đi, đến, về từ vùng dịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo y tế, cách ly theo quy định.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp tổ chức thì người chủ trì phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện nghiêm quy định "5K" của Bộ Y tế. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với các mức độ của dịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý công việc, tăng cường tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tuyến.

Bí thư các huyện ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy tập trung chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện; nếu để xảy ra dịch bệnh do chủ quan, lơ là, không quyết liệt, không thực hiện đúng nội dung chỉ đạo, hướng dẫn sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND chỉ đạo:

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ. Khẩn trương truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm tất cả các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Chủ động mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch. Triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp theo quy định; cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ cuộc sống của người dân.

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

3. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phối hợp với các cơ quan, địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch; chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương có các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết xử

lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cản trở công tác phòng, chống dịch.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nắm bắt thường xuyên, chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh và Trung ương trên địa bàn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch; tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch, nhất là sau khi tiêm vắc-xin; tránh khai thác đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; có giải pháp thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này, báo cáo Ban Thường vụ để chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Lê Văn Lương

